



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556

พาณิชย์ ตั้งเป้าปี 56 ส่งออกข้าว 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5.7 พันล้านเหรียญ

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวในปี 2556 ว่า กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ปริมาณ 8.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในแง่ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 16.44% ขณะที่ในแง่มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 15.20% ซึ่งในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ 7.3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่าข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และจากเป้าหมายการส่งออกข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 56 จะเป็นผลมาจากการกำหนดแผนขยายตลาดส่งออกข้าวที่มุ่งแสวงหาตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง เป็นต้น เน้นการประชาสัมพันธ์คุณภาพข้าวไทย โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

รวมทั้งเร่งผลักดันการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหลายประเทศได้แสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม อาทิ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วย

นางปราณี กล่าวต่อว่า ในปี 56 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำแผนการตลาดส่งออกข้าว โดยได้บูรณาการแผนงานและร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยทั้งในตลาดเก่าและตลาดใหม่ รวมทั้งจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลินทรีย์ ข้าว GI (Geographical Indication) ข้าวสินเหล็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขยายการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของข้าวไทยไปทั่วโลก โดยจะดำเนินการผ่านสื่อต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ในช่วงเดือนม.ค.56 ขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ทำการขยายตลาดข้าวในตลาดหลักของไทย ทั้งสหรัฐอเมริกา เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และจีน โดยในช่วงเวลาอันใกล้นี้ กรมการค้าต่างประเทศมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนประเทศฮ่องกง โดยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อร่วมพบปะเจรจาธุรกิจและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทย

อย่างไรก็ดี กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมขยายความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน 5 ประเทศ กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม และไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในตลาดข้าวโลก สร้างความร่วมมือด้านตลาดข้าวของประเทศในอาเซียนให้มีผลเป็นรูปธรรม อันจะช่วยยกระดับราคาข้าวโลกให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารของอาเซียนและของโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ

นางปราณี กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการก้าวสู่ AEC กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับกลยุทธ์และทิศทางการทำงาน รวมทั้งการปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยได้จัดตั้งสำนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา

วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ และเสนอข้อมูลเชิงนโยบายด้านการค้า เพื่อให้กรรมการค้าต่างประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อตรงหอมมะลิ 5 แสนตันคืบ 30 บริษัทแห่ร่วมเตรียมต่อราคา

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงกรณีที่มาชิกของสมาคมที่ทำตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิมีความประสงค์จะขอซื้อข้าวสารหอมมะลิจากโครงการรับจำข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ 2555/56 โดยส่งมอบจากโรงสีโดยตรงไม่ต้องเก็บเข้าคลังกลาง เพื่อรัฐประหยัดต้นทุนการจัดเก็บ ขณะที่ผู้ส่งออกมีความมั่นใจในคุณภาพได้ข้าวใหม่เป็นข้าวหอมมะลิแท้ไม่มีการปลอมปน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศว่า ในปลายสัปดาห์นี้ตัวแทนสมาคมจะเข้าหารือกับผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวของรัฐบาลในเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย เช่นระยะเวลาการรับมอบข้าว เอกสารหลักฐานต่างๆ หลักฐานการส่งออกจริงต้องนำมาแสดง ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติ หลังตกลงและรับเงื่อนไขต่างๆ แล้ว ทางสมาคมจะได้ทำหน้าที่เวียนถึงสมาชิกเพื่อนำสู่ภาคปฏิบัติต่อไป

ส่วนในเรื่องราคาการซื้อขายในครั้งนี้คาดว่าจะมีการเจรจาต่อรองกันในสัปดาห์หน้า เชื่อว่ารัฐจะได้ราคาที่ดี สมเหตุสมผล โดยราคาที่ทางผู้ส่งออกจะเสนอซื้อในเบื้องต้นจะเป็นราคาเดียวกันทุกบริษัทในนามสมาคม เป็นราคาหน้าโรงสีซึ่งผู้ส่งออกจะได้หารือกันถึงราคาที่เหมาะสมต่อไป แต่หากผู้ส่งออกรายใดต้องการข้าวที่สีคุณภาพสูง เช่น ขีดมันเพิ่มก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยตกลงกับโรงสีเอาเอง ทั้งนี้ข้าวที่จะเสนอซื้อจะเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และใน 3 จังหวัดของภาคเหนือ(เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา)ที่ถือเป็นข้าวหอมมะลิแท้ ล่าสุดมีสมาชิกของสมาคมได้แสดงความจำนงเบื้องต้นที่จะซื้อข้าวหอมมะลิจากรัฐบาลแล้วประมาณ 30 ราย

"การซื้อขายข้าวโดยตรงในครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมได้ตกลงกันในหลักการแล้ว ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงมกราคม 2556 ซึ่งเราอาจขอยืดเวลาถึงเดือนกุมภาพันธ์ และการส่งออกนำหลักฐานมาแสดงถึงเดือนเมษายน เพราะเชื่อว่ากว่าโครงการจะสามารถตกลงกันและพร้อมสู่ภาคปฏิบัติได้จริงอาจถึงปลายเดือนนี้ (พฤศจิกายน) เบื้องต้นเราตั้งเป้าหมายจะส่งออกได้ประมาณ 5 แสนตัน แต่ถ้าไม่มีโครงการอาจส่งออกได้น้อยกว่านี้"

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวอีกว่าในปี 2554 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิได้ 1.57 ล้านตัน จากปี 2553 ส่งออกได้ 1.66 ล้านตัน ในช่วง 3 เดือนนับจากนี้หากสามารถส่งออกได้อีก 5-6 แสนตัน จะทำให้ตัวเลขการส่งออกข้าวหอมมะลิในปี 2555 สามารถทำได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน จากช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิได้แล้ว 9.8 แสนตัน โดยตลาดเป้าหมายหลักของข้าวหอมมะลิใหม่ที่กำลังจะออกมาได้แก่ ฮองกง สิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งข้าวหอมมะลิใหม่จะขายได้ราคาค่อนข้างสูง และจะสามารถแย่งแซ่ตลาดข้าวหอมของไทยที่ถูกคู่แข่งแย่งตลาดกลับมาได้ส่วนหนึ่ง

ด้านนายทิมมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกระบวนการขั้นตอนถือว่ามีความโปร่งใส โดยจะมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นางปราณี ศิริพันธ์) เป็นประธานดำเนินการเจรจาต่อราคา ซึ่งทางกรมจะเปิดให้เสนอราคาทั้งในนามสมาคมหรือเสนอในนามผู้ส่งออกแต่ละรายก็ได้ แต่จะพยายามขายให้ได้ในราคาสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พณ.ยันไทยผู้นำข้าวโลกมีมูลค่าอันดับหนึ่งกว่า 4 พันล.เหรียญ

นายทิมมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเสวนาว่า การขายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบเจรจารัฐต่อรัฐ(จีทูจี) เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ไม่ได้เป็นเรื่องเท็จอย่างที่มิข่าว แต่ไม่อาจ

เปิดเผยข้อมูลได้เพราะอาชญากรรมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะนี้กำลังเจรจาขายข้าวจีทูจีกับอีก 2-3 ประเทศ เพิ่มจากที่ได้ทำสัญญาและกำลังส่งมอบข้าว 6 สัญญา อย่างไต้หวัน โคสต์ กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และกำลังเปิดระบายข้าวแบบประมูลทั่วไปเร็ว ๆ นี้อีก 500,000 ตัน ยอมรับว่าปริมาณส่งออกข้าวสิ้นปีนี้จะไม่ถึงเป้าหมาย 8.5 ล้านตัน น่าจะขายได้เพียง 7.5 ล้านตัน เพราะอินเดียมีการส่งออกข้าวเพิ่มและกำหนดราคาต่ำกว่าไทย

"แต่ในแง่มูลค่าไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยขณะนี้ส่งออกแล้ว 5.5 ล้านตัน คิดเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าปีก่อน 18% เชื่อว่าทั้งปีจะขายข้าวได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยจะยังไม่เน้นแข่งขันข้าวราคาต่ำเหมือนอินเดียและเวียดนาม แต่จะเน้นขายข้าวคุณภาพสูง" นายทิมมพรกล่าว และว่า กระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนและผลักดันจัดตั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวและค้าข้าวอาเซียน ระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ที่กำหนดให้บรรลุในปลายปีนี้ จะสร้างผลดีต่อการยกระดับราคาข้าว ลดการแข่งขันด้านตัดราคา และพัฒนาระบบค้าข้าวระดับโลก

นายวรงค์ พิชญ์พงศา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แต่ละประเทศมีนโยบายข้าวทั้งสิ้น เวียดนามหันส่งเสริมส่งออก เปลี่ยนขายข้าวคุณภาพต่ำมาเป็นข้าวคุณภาพสูง อินเดียไม่ต้องการให้ข้าวราคาสูง เพราะจะกระทบต่อประชาชนในประเทศ จึงใช้มาตรการรับซื้อข้าวในราคาต่ำและส่งเสริมการผลิต ส่วนจีนควบคุมราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภค จึงใช้มาตรการรับซื้อข้าวในราคาต่ำ พม่าและกัมพูชาเน้นส่งออกเพิ่ม โดยเน้นเพิ่มผลผลิตซึ่งพม่ามีเป้าหมายส่งออก 3 ล้านตัน ในปี 2560 กัมพูชามีเป้าหมายส่งออก 1 ล้านตัน ในปี 2558 อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เน้นเพิ่มผลผลิตเพื่อลดนำเข้าจากต่างประเทศ ในจีนี่ต้องการลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยการเพิ่มภาชนะนำเข้าอีก 12.7% หันเพิ่มผลิตในประเทศแทน ทำให้การส่งออกไทยในแง่ปริมาณลดลงจนน่าเป็นห่วง เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลจัดทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

นายชาญชัย รัชนีธนาพันธ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในแง่ส่งออกแม้ปริมาณ 9 เดือนติดลบ 40% หล่นมาอยู่อันดับ 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม แต่มูลค่ายังเป็นที่ยี่หนึ่งของโลก โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าประเทศอื่นตันละ 20-30 เหรียญสหรัฐ จึงไม่น่ากังวลหากมีการคุมปริมาณผลิตและราคาทรงในระดับสูง

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่ ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จะเดินหน้าการจัดตั้งสมาคมโรงสีข้าวอาเซียน ต่อจากนายกคนเก่าที่หมดวาระการทำงาน มั่นใจว่าโรงสีข้าวไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยี่หนึ่งของอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้จัดทำหนังสือ "รู้สึก รู้จริง จำนำข้าว" จัดพิมพ์โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าว จำนวน 500,000 เล่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาโดยสรุป เป็นการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการจำนำข้าวและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับขั้นตอนในโครงการจำนำข้าวซึ่งมีการวางระบบและมีการติดตามตรวจสอบที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจำนำข้าวเปลือกปี 2555/2556 ที่ได้มีการปรับปรุงและนำมาตรการต่างๆ มาใช้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้สรุปผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา ชี้ถึงความพอใจของเกษตรกรมาประดับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายส่วนและแต่ละส่วนจะนำเสนอเนื้อหาควบคู่กับภาพกราฟิกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน้าแรกของหนังสือจะระบุถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องรับจำนำข้าว มีการพูดถึงรายได้เฉลี่ยของชาวนาต่อคนอยู่ที่ 12,397 บาทต่อปี หรือ 1,033 บาทต่อเดือน ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ หากปล่อยให้ไปตามกลไกการตลาด เกษตรกรคงหนีไม่พ้นวัฏจักรความยากจน ต่อมาได้นำเสนอว่า นโยบายจำนำข้าวเป็นการ

ยกระดับสินค้าเกษตรอย่างไร โดยย้ำถึงวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของภาคการบริโภคภายใน

เพื่อดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยู่ในความควบคุมทำให้กำหนดราคาข้าวได้ และเพื่อยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นทั้งระบบ เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่นิยมและเป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศ จึงควรขายได้ราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศผู้ส่งออกรายอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงาน หนังสือดังกล่าวมีการระบุถึงขั้นตอนการรับจำนำ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1.การออกหนังสือรับรองของเกษตรกร 2.การจำนำข้าวเปลือก ณ จุดรับจำนำ 3.เกษตรกรต้องนำไปประหวอนที่ได้รับไปติดต่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีข้อความสีแดงเน้นว่า ชาวนาได้เงินโดยตรงจาก ธ.ก.ส.ภายใน 3 วันทำการ 4.การแปรสภาพข้าวเก็บโกดังกลาง 5.การรับมอบข้าวและการเก็บรักษาการระบาย และ 6.มีการกำกับดูแล รวมถึงมีการชี้แจงถึงการพิจารณาราคารับจำนำที่จะแบ่งราคาตามชนิดของข้าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบราคาส่งออกข้าวไทยกับประเทศอินเดียและเวียดนามใน

รูปกราฟที่แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยได้ราคาสูงกว่าอีก 2 ประเทศแน่นอน รวมถึงมีการให้ข้อมูลว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นจำนวน 184,789 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรนำไปจับจ่าย และเมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการจับจ่ายจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ 790,897 ล้านบาท ส่วนขั้นตอนการระบายข้าวนั้น กชช.ได้แบ่งออกเป็น 5 วิธี คือ 1.การเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแบบจีทูจีแล้ว 7.328 ล้านตัน กับอินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต้ สกอตแลนด์ ส่งมอบแล้วบางส่วน จำนวน 1.46 ล้านตัน คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้อีก 0.3 ล้านตัน 2.การเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ 3.2 ล้านตัน 3.ขายให้ห้องการค้าหรือหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ 0.83 ล้านตัน 4.ซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 5.บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาในหนังสือยังระบุถึงวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ในปี 2554/2555 ธ.ก.ส.ขออนุมัติวงเงินเพื่อจำนำข้าว ทั้งในปีและนาปรัง 313,910 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 308,589 ล้านบาท คงเหลือ 5,321 ล้านบาท ซึ่งได้รับการระบายข้าวในปีอีก 42,140 ล้านบาท รวมวงเงินเหลือรวม 47,461 ล้านบาท จากนั้นเมื่อหักเงินสำรองเพื่อใช้ในโครงการนาปรังปี 2555 ส่วนที่เหลือ 1.88 ล้านตันวงเงิน 28,200 ล้านบาท จะทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 จำนวน 19,261 ล้านบาท นอกจากนี้ เนื้อหายังระบุถึงการประมาณการวงเงินสำหรับโครงการจำนำข้าวปี 2555/2556 ว่า แม้ว่า กรม.จะอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับจำนำข้าวปี 2555/2556 ที่ 405,00 ล้านบาท แต่การรับจำนำจะใช้เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ที่ กรม.อนุมัติกรอบวงเงินโครงการจำนำข้าวปี 2555/2556 จำนวน 150,000 ล้านบาท และเงินสดจากการระบายข้าวไตรมาส 4 ปี 2555 วงเงิน 43,000 ล้านบาท และการระบายข้าวไตรมาส 1 ปี 2556 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท จึงใช้วงเงินในการจำนำข้าวรอบนี้เพียง 252,261 ล้านบาท

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกหนังสือเรื่อง "รู้ลึก รู้จริง จำนำข้าว" ว่าไม่มีอะไรลึกและเป็นจริงอย่างที่รัฐบาลบอก โดยเฉพาะเรื่องการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี หนังสือเล่มนี้ยังบอกว่าเป็นความลับ จึงถือเป็นการชี้แจงแบบแผ่นเสียงตกร่อง และเป็นการแก้ตัวของรัฐบาลแบบเอาสีข้างเข้าถู จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือเล่มนี้ยังมีสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงปัญหาในอนาคต ใน 5 ประเด็น คือ 1.จะจัดการการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจำนำข้าวอย่างไร 2.อนาคตของข้าวไทยทั้งระบบ 3.รัฐบาลจะจัดการกับการปลูกข้าวคุณภาพต่ำของชาวนาอย่างไร 4.รัฐบาลจะบริหารปัญหาจัดการน้ำอย่างไร 5.รัฐบาลจะดำเนินการปลูกพืชอาหารให้มีความสมดุลอย่างไร เมื่อรัฐบาลยืนยันว่ารู้จริง ต้องรู้ถึงผลกระทบในการจัดการปัญหาด้วย และหนังสือเล่มนี้คงไม่ได้มีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้แต่อย่างใด

ที่มา มติชน

บุญทรงตั้งพม่าข้าวตันการค้าเพิ่ม 3 เท่า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการ ประชุม คณะกรรมการร่วม ทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งที่ 6 ว่า ไทย ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือเรื่องข้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ให้เมียนมาร์พิจารณา ซึ่งเมียนมาร์ได้แสดงความสนใจและพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย โดยจะนำกลับไปหารือกับหน่วยงานภายในประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ ไทยอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเสนอแนวคิดนี้กับลาว ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา และหากตกลงกันได้ครบทั้ง 5 ประเทศ ก็จะเสนอให้ผู้นำอาเซียนที่จะประชุมกันกลางเดือน พ.ย.นี้ที่กัมพูชา ประกาศความร่วมมือในการจัดตั้ง สมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน และเชื่อว่าหลังจากเกิดความร่วมมือจะช่วยผลักดันให้ราคาข้าวในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้น และช่วยให้เกษตรกรของแต่ละประเทศมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ส่วนความร่วมมือด้านการค้า ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าเป็น 3 เท่าในปี 2558 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริม การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 80% ของมูลค่าการค้ารวม

"ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการมุ่งสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเห็นพ้องกันว่าจะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน การยกระดับจุดผ่านแดน การเปิดด่านหรือจุดผ่านแดน ใหม่ๆ การนำระบบ ICT มาใช้ตามจุดผ่านแดน"

ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการค้าทั่วโลก 356,649.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.31% ส่วนการค้ากับพม่ามีมูลค่า 4,866.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.70% ไทยส่งออก 2,270.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.92% นำเข้า 2,596.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7.04%.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์ลั่นขายข้าวโปร่งใส เปิดช่องผู้ส่งออกตปท.ยื่นเสนอราคาแข่ง

นางวัชรวิญญู วิมุขตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดดำเนินโครงการจำหน่าย ข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2555 และ 2556 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 1 ล้านตัน เกษตรกรร่วมโครงการ 1 แสนราย โดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาด้านสถานที่จัดเก็บ เพราะคลังที่มีอยู่สามารถ จัดเก็บได้ 20 ล้านตัน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังเพิ่มเติมอีก ขณะเดียวกันก็มีการระบายข้าวออกไปโกดังอย่าง ต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาข้าวล้นโกดังอย่างแน่นอน

โดยการระบายสต็อกข้าวหอมมะลิที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาล 55/56 ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทยเสนอให้ใช้วิธีพิเศษ ด้วยการให้ผู้ส่งออกกับโรงสีจับคู่ซื้อขายข้าวกันนั้น ยืนยันว่า ราคาที่กระทรวงฯ อนุมัติขาย จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และวิธีการดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการผูกขาดขายข้าวให้เอกชนรายใด รายหนึ่ง แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องขนข้าวเก็บไว้ในโกดัง กลาง

ทั้งนี้ ในแง่ของผู้ส่งออกก็ได้รับประโยชน์ เนื่องจากการซื้อข้าวกับโรงสีในพื้นที่โดยตรง สามารถสร้างความ มั่นใจให้ลูกค้าต่างประเทศว่าข้าวมีคุณภาพมากพอ ซึ่งทางคณะกรรมการระบายข้าวจะพิจารณาเงื่อนไขและราคา ให้เป็นประโยชน์กับภาครัฐสูงสุด และไม่ถือว่าเป็นการอุดหนุนราคาให้กับผู้ส่งออก เพราะเป็นการซื้อขายตามราคา ตลาด

ด้าน นายทิมพ์พร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ผู้ส่งออกข้าวบางรายกังวลว่า การระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดูของโครงการรับจำนำปี 2555 และ 2556 จะไม่มีความโปร่งใสนั้น ยืนยันว่า กระบวนการระบายจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติมาโดย

ตลอด คือมีคณะกรรมการระบายข้าว ที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานดำเนินการเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ในราคาสูงสุด จึงยังไม่มีमतกลงราคาจำหน่ายข้าวหอมมะลิตกับผู้ส่งออกแต่อย่างใด โดยราคาจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะพยายามขายข้าวให้ได้ราคาสูงสุด

ทั้งนี้ โครงการระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดู เป็นข้อเสนอของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิใหม่ และคุณภาพดีเพื่อส่งออก ซึ่งกระทรวงได้นำมาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวไทย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังสินค้าและค่าจัดเก็บข้าวสาร และภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถมารับมอบข้าวสารหอมมะลิได้ ณ โรงสีที่ได้ดำเนินการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้ว จึงเป็นโอกาสในการซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ที่มั่นใจได้ในคุณภาพ

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

‘พาณิชย์’ขายข้าวหอมมะลิ 5 แสนตันแบบวิธีพิเศษ-เคาะราคาต่ำกว่าตลาด

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า การประชุมร่วมระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ช่วงกลางเดือนต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการหารือว่าจะเปิดระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดูกาล ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 โดยให้ผู้ส่งออกเสนอซื้อข้าวมายังกระทรวงพาณิชย์ ในปริมาณและราคาที่แต่ละรายต้องการซื้อ ซึ่งทางกระทรวงจะพิจารณาต่อรองก่อนจะอนุมัติและประสานต่อไปให้กับโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายให้สีแปรสภาพข้าวดังกล่าว ส่งมอบให้กับผู้ส่งออกโดยตรง โดยไม่ต้องนำข้าวดังกล่าวเข้าไปเก็บในโกดังกลาง เบื้องต้นปริมาณที่หารือไว้มีปริมาณ 5 แสนตัน

ทั้งนี้ ได้มีการหารือรายละเอียด แต่ไม่ได้ลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เท่าที่ทราบขณะนี้ก็มีผู้ส่งออกบางรายเสนอซื้อเข้ามาแล้ว โดยให้ราคาเฉลี่ย 2.83-2.85 หมื่นบาทต่อตัน คิดเป็นต้นทุนส่งออกจะอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งรัฐบาลอาจต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 2.9 หมื่นบาท และต่ำกว่าต้นทุนรับจำนำตันละ 3.2- 3.3 หมื่นบาท เนื่องจากรัฐบาลต้องเร่งระบายข้าวออกจากสต็อกโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เก็บสต็อกข้าวฤดูกาลใหม่

อย่างไรก็ตาม มีผู้ส่งออกข้าวบางกลุ่ม ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนี้ เพราะเกรงว่าการอนุมัติขายจะไม่โปร่งใส เมื่อเทียบกับวิธีเปิดประมูล และอาจมีผู้ส่งออกบางรายที่มีความจำเป็น ต้องใช้แต่ไม่ได้ข้าว อีกทั้งวิธีการนี้ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดตกต่ำลงทันที ทั้งๆ ที่ฤดูกาลนี้ข้าวหอมมะลิมิโอกาสราคาสูงขึ้น จาก ปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ลดลง 20%

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก รมว.พาณิชย์ ให้ประสานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์ ในการเปิดระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดูกาลผลิตปี 2555/56 โดยจะกำหนดวิธีการและเงื่อนไขระบาย พร้อมทั้งกำหนดปริมาณที่จะระบาย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดช่วงที่ผลผลิตออกมา

พร้อมกันนี้ ยังให้เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ที่ยังเหลือจากการประมูลครั้งที่แล้ว ประมาณ 5 แสนตัน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางอย่าง เพื่อให้เอกชนเข้าร่วมประมูลมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและสามารถประกาศเปิดประมูลได้ภายในต้นสัปดาห์หน้า

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์ยันไทยแชมป์มูลค่าส่งออกข้าว

การประชุมคณะกรรมการการค้า(กมท.)เกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ที่มีนายนายบรรชา พงศ์อายุกุล สว.พิจิตร เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่อง การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต 2554/2555 ซึ่งกมท.ส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการระบายข้าวออกนอกประเทศ

นายทิมพร นาทรรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า ขณะนี้มีการทำเอ็มโอยูมีทั้งหมด 8 ล้านตัน ทำสัญญาไปแล้ว 7 ล้านตัน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ไต้หวัน ฮ่องกง และจีน ซึ่งในส่วนของจีน อินโดนีเซีย และไต้หวันได้ทำสัญญาซื้อขายกับไทยแล้ว ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาทำให้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะการทำสัญญากับแต่ละประเทศมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่แตกต่างกันตามความสัมพันธ์ของไทยกับแต่ละประเทศ ล่าสุดได้ส่งมอบไปแล้วมากกว่า 1 ล้านตันและจะส่งมอบให้อีกในเดือนพ.ย.-ธ.ค.อีกประมาณ 3 แสนตัน และในปี 2556 มีภาระต้องส่งมอบอีกราว 5 ล้านตัน

นายทิมพร กล่าวอีกว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวเป็นอันดับ 3 รองจากอินเดียและเวียดนามจริง แต่ในทางกลับกันมูลค่าการส่งออกของไทยมีอันดับสูงที่สุดโดยมีมูลค่าประมาณ 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่อินเดียและเวียดนามมีมูลค่าต่ำกว่าไทยค่อนข้างมาก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ ไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าเวียดนาม 30% สูงกว่าอินเดีย 14%

"มูลค่าการส่งออกของเราอยู่ในเกณฑ์ที่สูงถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ เพราะว่าไทยไม่ได้ขายข้าวตัดราคาแข่งกับประเทศอื่นๆ ทำให้ราคาข้าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์สูงมาก" นายทิมพร กล่าว

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สว.สรรหา กล่าวแสดงความไม่พอใจว่า ทำไมภาครัฐถึงปกปิดข้อมูลการซื้อขายแบบจุกจิกทั้งที่เป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมต้องการรับทราบว่ามี การซื้อขายกันจริงหรือไม่ ประกอบกับเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความลับมากนัก เนื่องจากทั้งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ต่างประกาศออกมาแล้วว่า ได้ทำสัญญาซื้อขายกับประเทศไหนบ้างแล้ว จึงอยากให้เสนอให้ที่ประชุมกมธ.มีมติตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 เพื่อเรียกนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ มาชี้แจง

ทั้งนี้ นายทิมพร ยืนยันว่า ไม่สามารถตอบในรายละเอียดได้เนื่องจากได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศให้มาตอบในประเด็นภาพรวมเท่านั้น ถ้าให้ข้อมูลตามที่ กมธ.ร้องขอส่วนตัวอาจถูกตั้งกรรมการสอบสวนในข้อหาปฏิบัติเกินกว่าหน้าที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบได้

อย่างไรก็ตาม นายบรรชา กล่าวว่า เรื่องการให้อำนาจตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกคงจะยังไม่มีการดำเนินการในตอนนี้อย่างไรก็ตามแต่จะลองประสานงานดูก่อนว่ารัฐมนตรีจะสามารถมาชี้แจงได้หรือไม่ต่อไปก่อน เพราะหากไปใช้อำนาจตามกฎหมายทันทีอาจทำให้เกิดปัญหาได้

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ต.ค. 2555 มีจำนวน 646,197 ตัน มูลค่า 287.761 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ต.ค. 2555 มีจำนวนรวม 6.484 ล้านตัน มูลค่า 2.877 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.6% ขณะที่มูลค่าลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.319 ล้านตัน มูลค่า 3.058 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.65 ล้านตัน โดยคาดว่าใน 2 เดือนสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตัน และคาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7.5-7.7 ล้านตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำสัญญาขายข้าวในช่วงสุดท้ายของปีด้วย

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามราคายังคงทรงตัว จากข้าวที่มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ขายข้าวให้อินโดนีเซียจำนวน 200,000 ตัน โดยยังไม่ได้มีการกำหนดราคาขายซึ่งวงการค้าคาดว่าเป็นเพราะอินโดนีเซียต้องการที่จะเปรียบเทียบราคาระหว่างข้าวเวียดนามกับข้าวของอินเดียก่อนจึงจะตกลงเรื่องราคาอีกครั้ง ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 455-460 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 460 เหรียญสหรัฐต่อ

ตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ วงการคาดการณ์ว่า หากเวียดนามทำสัญญาขายให้อินโดนีเซียได้สำเร็จจะทำให้ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น แต่คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาด้านการส่งมอบเพราะผู้ส่งออกได้เก็บสำรองข้าวไว้แล้ว

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 42.5-42.8 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

นาย Deddy Saleh อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินโดนีเซีย (Foreign Trade Director-General) เปิดเผยว่า อินโดนีเซียมีแผนที่จะนำเข้าข้าว 100,000 ตันจากอินเดียผ่านทาง การประมูล และนำเข้าข้าว 300,000 ตันจากเวียดนาม เพื่อการส่งมอบภายในเดือนหน้า และสำนักพลาธิการของอินโดนีเซีย (Bulog) จะเป็นผู้จัดการการซื้อข้าวดังกล่าว

ขณะที่ เทรตเตอร์เปิดเผยว่า เวียดนามอาจจะขายข้าวให้อินโดนีเซียอีก 200,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงที่อินโดนีเซียได้ลงนามกับเวียดนามแล้ว ในขณะที่เดียวกันอินโดนีเซียก็กำลังเจรจาเรื่องการนำเข้าข้าวกับไทยแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ พร้อมเสริมว่าราคาข้าวไทยยังคงสูงเกินไปสำหรับอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ นาย Deddy Saleh ยังระบุว่า อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากกัมพูชาในเดือนหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และคาดว่าในปีต่อไปอาจจะมี การนำเข้าข้าวจากกัมพูชาถึง 1 ล้านตันก็เป็นได้

ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น แม้คาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้อินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น 4.9% ขณะที่ภาวะการเพาะปลูก และการขยายผลผลิต ทำให้แนวโน้มการเก็บเกี่ยวดีขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่แล้ว อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าว 65.76 ล้านตัน ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 68.96 ล้านตันในปี

นอกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังมีแผนที่จะรักษาสต็อกข้าวไว้ที่ระดับ 10 ล้านตันภายในปี 2557 ขณะที่ปริมาณการบริโภคข้าวต่อเดือนของชาวอินโดนีเซียอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน และกำลังเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สหพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation) ระบุว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจำนวนกว่า 16.6 ล้านเหรียญสหรัฐในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยผ่านการประมูลในช่วงกลางเดือน พ.ย. นี้ เพื่อเก็บสต็อกสำรองไว้

ทั้งนี้รัฐบาลต้องการที่จะใช้เงินราว 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการรับซื้อข้าว ขณะที่กระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Co-operatives) จะใช้เงินราว 1.15 ล้านเหรียญสหรัฐ และสหพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation) จะใช้เงินราว 4 ล้านเหรียญสหรัฐในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพื่อเก็บสต็อกสำรองไว้

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจะใช้วิธีรับซื้อข้าวในปีโดยตรงจากเกษตรกร และจะรับซื้อโดยผ่านการประมูลสำหรับข้าวนาปรัง แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการที่จะใช้วิธีการประมูลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการเก็บรักษาสต็อกข้าว และยังทำให้สามารถคัดเลือกคุณภาพข้าวอีกด้วย

วงการค้า ระบุว่า วิธีการนี้จะทำให้รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ในราคาที่ถูกลง

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. ประกาศจะประมูลซื้อข้าวในวันที่ 14 และ 20 พ.ย. นี้ จำนวนรวม 112,454 ตัน โดยจะซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนจำนวน 37,636 ตัน (ข้าวกล้องเมล็ดสั้น) ข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยจำนวน 3,000 ตัน (ข้าวสารเมล็ดยาว) และข้าวในส่วนของ Global quota จำนวน 91,917 ตัน (ข้าวกล้องเมล็ดสั้นและเมล็ดกลาง) กำหนดส่งมอบ มี.ค.-พ.ค. 2555

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศไทย สหรัฐฯ อาร์เจนติน่า และอุรุกวัย ในวันที่ 19 พ.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 23 พ.ย. นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 100,000 ตัน ประกอบด้วยบริษัท Olam International จำนวน 70,000 ตัน ราคาประมาณ 604 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และบริษัท Louis Dreyfus จำนวน 30,000 ตัน ราคาประมาณ 601 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF เมื่อรวมการประมูลในครั้งล่าสุดปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 750,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

